



นายกษสรูปไม้ทูป 'บ้านศาล'  
ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์เรียนรู้  
16

# นายกษสรูปไม้ทูปบ้านศาล ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์เรียนรู้

กรุงเทพธุรกิจ ● พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจ  
ไม้ทูปบ้านพักข้าราชการศาล เชียงดอยสุเทพ ตาม  
ข้อเรียกร้องของกลุ่มภาคีเครือข่ายทวงคืนพื้นที่  
ป่าฯ เสียหายงบประมาณ ซึ่งควรนำมาใช้ประโยชน์  
เป็นศูนย์การเรียนรู้ ขณะที่ ผบ.ทบ.เชื่อศาลเข้าใจ  
สิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ

ปัญหาโครงการก่อสร้างบ้านพักศาลอุทธรณ์ภาค 5  
และบ้านพักตุลาการบนพื้นที่เชิงดอยสุเทพ จังหวัด  
เชียงใหม่ ที่ภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายทวงคืน  
พื้นที่ป่าดอยสุเทพ เรียกร้องให้มีการรื้อในส่วน  
บ้านพัก 45 หลังและฟื้นฟูให้ป่ากลับสู่สภาพเดิม  
ขณะที่ศาลยุติธรรมมีมติให้รัฐบาลแก้ปัญหา

โดยพร้อมรับคำตัดสินของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี  
เรื่องดังกล่าวได้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุม  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะ  
รัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ (10 เม.ย. 61)

ภายหลังการประชุม ครม. ที่ทำเนียบรัฐบาล  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ  
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้  
สัมภาษณ์ว่า โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติก่อน  
ที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามา ตนพยายามแก้ไขปัญหาที่  
เกิดขึ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและความต้องการ  
ของประชาชน หากจะทูปทั้งก็น่าเสียดาย จึงได้  
มอบหมายให้คสช. แมทท์ภาคที่ 3 และกระทรวง

มหาดไทย ทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประท้วง  
ซึ่งพื้นที่ในการจัดสร้างสำนักงานศาลยุติธรรมถือว่า  
ไม่มีปัญหาอะไร แต่ปัญหาอยู่ที่การก่อสร้างที่พักที่  
มีสัญญาการก่อสร้างระหว่างรัฐและผู้ก่อสร้างที่อาจ  
จะมีโอกาสฟ้องร้องเกิดขึ้นในอนาคต

“หลายคนเสนอให้ทูปทั้งจะเป็นการเสีย  
งบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ จึงต้องมีคนรับผิดชอบ  
และต้องดูว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หรือไม่ เช่น  
ในการฝึกอบรมหรือใช้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์  
สำหรับประชาชน”

พร้อมกันนี้นายกฯ ขออย่านำเรื่องดังกล่าว  
อ่านต่อหน้า 13

## ต่อจากหน้า 16 นายกฯ

ไปเกี่ยวข้องกับการบุกรุกพื้นที่สร้างรีสอร์ท  
ของภาคเอกชน เพราะเป็นการทำผิดกฎหมาย  
โดยชัดเจน เนื่องจากเรื่องนี้เป็นการใช้งบ  
ของราชการและอนุมัติโดยรัฐบาลที่ผ่านมา  
ส่วนจะผิดหรือถูกต้องพิจารณาต้องว่ากัน  
อีกที่ตามกระบวนการสอบสวน ซึ่งกระทรวง  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ  
ในเรื่องนี้อยู่ จึงขอให้ทุกคนใจเย็นและ

อย่าออกมาเดินขบวน

ขณะที่ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท  
ผู้บัญชาการทหารบก และเลขาธิการคสช. ระบุว่า  
แมทท์ภาคที่ 3 ได้สรุปข้อหาหรือการประชุม  
เสวนาในพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมา  
ส่งมาให้ตนแล้ว โดยประชาชนในพื้นที่  
ต้องการให้รื้อบ้านพัก จำนวน 45 หลังที่อยู่  
บริเวณด้านบน มีเนื้อที่ 147 ไร่ ส่วนที่สอง  
จำนวน 47 ไร่ ใช้สร้างพื้นที่บ้านพัก จำนวน  
45 หลัง และส่วนที่สามคือพื้นที่ด้านล่างลง  
มาที่สร้างอาคารสำนักงานศาล และอาคาร  
ที่พักที่ประชาชนไม่ได้ตั้งใจ

ทั้งนี้ข้อยูติเมื่อวันที่ 9 เม.ย. นั้นทาง  
แมทท์ภาคที่ 3 และผู้ว่าราชการจังหวัด  
เชียงใหม่จะตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบ  
รายละเอียดว่ามีความจำเป็นต้องรื้อในส่วน  
ใดบ้าง และรายงานให้ตนรับทราบอีกครั้ง  
ในวันที่ 29 เม.ย.

สำหรับข้อเสนอให้รื้อบ้านพัก 45 หลัง  
ส่วนตัวมองว่าในแง่ข้อกฎหมายเราใช้เงินไป  
300 ล้านบาท หากต้องทูปทิ้งแล้วใครจะ  
รับผิดชอบ เพราะจะเป็นการเสียประโยชน์  
จึงคิดว่าเราควรใช้พื้นที่ดังกล่าวใช้เป็นพื้นที่  
ประโยชน์ในภาพรวมของจ.เชียงใหม่ เพื่อ

ให้ประชาชนในจังหวัดได้ประโยชน์ เช่นการสร้างศูนย์เรียนรู้ และต้องมีปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ ซึ่งต้องใช้เวลาก่อกระยะหนึ่ง และต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน แต่ทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และคิดว่าทางศาลคงไม่มีปัญหา ซึ่งตนจะเสนอพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รว.กลาโหม อีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนท่าทีของศาลนั้น ทางสำนักงานเลขานุการศาลยุติธรรมได้ทำหนังสือเสนอมาที่รัฐบาล โดยมีแนวทางเป็นเรื่องของรายละเอียดทางศาล ซึ่งจะต้องนำทุกส่วนมาบูรณาการแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออก

ร่วมกัน ทั้งนี้แนวทางที่หารือเบื้องต้นคือ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับผู้ประกอบการ ควรจะให้ดำเนินการให้ได้ข้อยุติเสร็จสิ้นภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า ส่วนพื้นที่ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องคิดว่าดำเนินการอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ซึ่งคิดว่าศาลจะเข้าใจในประเด็นนี้

สำหรับความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนทางเพจเฟซบุ๊ก ขอหวงพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ได้ลงรูปบรรยากาศการหารือกันระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐ ได้ประชุมกำหนดพื้นที่เพื่อลงไปสำรวจพื้นที่จริงว่ามีส่วนใดที่ควรจะรื้อทิ้งหรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ และเมื่อได้ข้อสรุปก็จะลงพื้นที่จริงพร้อมภาคประชากรมการที่ได้จัดตั้งขึ้น